

Số: /SYT-KHNVTC Ninh Thuận, ngày tháng năm 2021
V/v trả lời ý kiến phản ánh
trên Chuyên mục Hỏi - Đáp
của ông (bà) Bùi Quốc Bảo.

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

Tiếp nhận Công văn số 2601/STTTT-TTCNTTTT ngày 20/9/2021 của Sở Thông tin và truyền thông về việc trả lời ý kiến phản ánh của ông (bà) Bùi Quốc Bảo;

Trong Chuyên mục Hỏi - Đáp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận, ngày 18/9/2021, tiếp nhận được ý kiến phản ánh của ông (bà) Bùi Quốc Bảo (địa chỉ tại thôn Tân Lập 1, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) có hỏi:

“Em mới nhận được thông báo từ Trường thôn về việc lấy thông tin tiêm vaccin cho đối tượng là sinh viên, nhưng theo công văn của tỉnh thì đối tượng được tiêm là sinh viên sinh năm 2000 - 2003. Em hiện tại là sinh viên năm 4 trường Đại học Thủ Dầu Một - Bình Dương. Em sinh năm 1999 nhưng còn đang học năm 4 là vì em bị học trễ mất 1 năm so với các bạn. Trường em đang làm khảo sát việc sinh viên tiêm vaccin ở địa phương để lên phương án đón sinh viên về trường để học tập. Nếu theo như độ tuổi mà công văn của tỉnh yêu cầu thì em sẽ không được tiêm vaccin, như vậy sẽ thiệt thòi cho em. Em mong tỉnh sẽ xem xét lại và bổ sung thêm đối tượng được tiêm là sinh viên sinh năm 1999 để chúng em được hưởng quyền lợi chính đáng ạ. Em xin chân thành cảm ơn!”

Sở Y tế trả lời như sau:

Hiện nay công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 triển khai theo Kế hoạch 4180/KH-UBND ngày 15/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo Kế hoạch, việc tiêm chủng sẽ được triển khai tiêm miễn phí cho toàn bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất, triển khai tiêm ưu tiên cho các nhóm đối tượng theo Nghị quyết 21 của Chính phủ trong đó có nhóm ưu tiên số 8 là *“Giáo viên, người làm việc, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; lực lượng cán bộ y tế trẻ; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính; các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, đấu giá... thường xuyên tiếp xúc với nhiều người”*.

Tại Công văn số 3880/KSBT-KSBTN ngày 20/9/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có nói rõ triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid - 19 cho học sinh, sinh viên là người dân tỉnh Ninh Thuận đủ 18 tuổi trở lên và có

chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất để các em yên tâm nhập học theo đúng thời gian quy định của ngành giáo dục.

Như vậy, không có giới hạn độ tuổi học sinh, sinh viên theo năm sinh từ 2000 - 2003, trường hợp ông Nguyễn Quốc Bảo vẫn được đăng ký và xem xét tiêm vắc xin theo quy định.

Qua ghi nhận, trường hợp ông Nguyễn Quốc Bảo đã đăng ký và được tiêm vắc xin tại Trung tâm Y tế Ninh Sơn vào ngày 21/9/2021.

Sở Y tế kính gửi Sở Thông tin và Truyền Thông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHNVTCT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Mai Thị Phương Ngọc